

Các Minh Thư, Lời Chào Vĩnh Biệt

Nguyễn Quang Bé

Không có gì buồn và lưu luyến hơn trong vài tháng của năm 2020 phải nói lời chia tay với ba người bạn cùng Khoá 6 KSCC đã vĩnh viễn ra đi. Đó là Lê Công Minh, Ngô Hoàng Các và Lê Trọng Thư. Dù biết rằng cuộc đời là vô thường, sinh lão bệnh tử, ai cũng phải ra đi về cõi Vĩnh Hằng, nhưng khi nhớ lại những kỷ niệm của bạn đồng môn trong suốt 53 năm kể từ ngày ra trường, không mấy ai mà không ngậm ngùi.



Vợ chồng Lê Trọng Thư chụp năm 2017

1- Lê Trọng Thư

Tôi còn nhớ ngày lễ ra trường Công Chánh được tổ chức tại rạp Thống Nhất trên đường Thống Nhất trước dinh Độc Lập, do Thầy Lê Sĩ Ngạc, lúc đó là Giám Đốc Trường Cao Đẳng Công Chánh kiêm Giám Đốc Trung Tâm Quốc Gia Kỹ Thuật Phú Thọ đến chủ tọa, Thư là người bỏ ra rất nhiều công để lo cho buổi lễ, và hai em gái của Thư được sắp xếp để giữ bằng và chuyển cho Thầy Lê Sĩ Ngạc trao tặng cho từng sinh viên ra trường.

Sau đó, mỗi người đi mỗi ngã để phục vụ cho đất nước. Sau biến cố 75, chúng tôi không có dịp gặp nhau, Thư định cư ở Canada. Mãi cho đến năm 2017, chúng tôi mới có dịp gặp vợ chồng Thư trong dịp họp mặt anh em Khoá 6 kỷ niệm 50 năm ra trường tại Orange County, mặc dầu sức khoẻ của Thư không được tốt cho lắm. Sở dĩ như vậy vì khi đi vượt biên, khi tàu bị chìm, Thư đã lội ra biển để cứu vớt những người bị chìm, sau đó vì quá

kiệt sức Thư đã ngã quỵ và sức khoẻ đã bị ảnh hưởng kể từ đó. Chị Thư là người vợ lúc nào cũng ở bên cạnh Thư để săn sóc cho anh với tất cả tận tụy của một người vợ hiền.



2- Lê Công Minh

Lê Công Minh lúc đi học là một người ít nói, trầm tĩnh, thích thể thao và văn nghệ. Sau 75, Minh tham gia vào phong trào Phục Quốc chống lại chính quyền, bị bắt và bị kết án tử hình và tịch thu nhà cửa. Trong thời gian chờ thụ án, Minh bị giam tại Sài Gòn, cùng chỗ với Công Tử Hà Đông Hoàng Hải Thủy; Chị Minh đã lo liệu hết sức, mới giúp cho anh Minh được giảm án tử tử hình xuống còn chung thân. Sau đó, Minh được chuyển về thụ án chung thân ở Long Khánh. Tại đây, với tài trí của mình, anh Minh đã giúp trại trường kinh doanh, trở thành nhà giàu; Nhờ đó, anh Minh được giảm án và nói lỏng tự do dần dần, đã mua điền trang Lộc Xuân ở Long Khánh từ đầu thập kỷ 1990. Các con của Minh theo lời di chúc đã xây cất ngôi mộ cho anh với một kiến trúc đặc biệt.

Đây là những bài thơ khắc trên mộ của Minh:

*Đất trời cũng đất trời chung,
Nào ai quốc tặc anh hùng nào ai?*

*Sông,
Ta thích sông dài hơn biển cả,
Sông cứ cho, chẳng giữ lại bao giờ
Cả đời sông là một đời tất tả,*

*Cuộn mình trôi xao xuyên một dòng thơ
Nổi lòng phù sa,
Từ núi theo sông ta về cuối bãi,
Rồi lắng mình - không góp mặt trùng dương,
Ta biết rõ nơi đâu ta dừng lại
Xin cảm ơn - cho dấu có thiên đường*



Bạn Các đứng giữa bồi Mỹ và bạn Thành chụp ngày kỷ niệm 45 năm ra trường của K6KSCC

3- Ngô Hoàng Các

Ngô Hoàng Các là một người rất thông minh, học giỏi, biết hoà đồng với mọi người. Chính nhờ đó mà đường hoạn lộ của Các lúc nào cũng gặp nhiều may mắn sau khi ra trường. Bạn làm trưởng ty Công Chánh Biên Hoà một thời gian khá lâu. Trong thời gian Các làm Trưởng Ty, bạn đã được lòng thượng cấp và nhân viên tại Ty Công Chánh. Tỉnh trưởng Biên Hoà rất thích Các, mỗi lần đi công tác đều đem Các theo trên trục thăng của ông. Các tâm sự mỗi lần đi cũng hơi run vì sợ bị hỏa tiễn, nhưng lệnh là phải đi thôi. Ngày cuối tháng tư 75, đại tá tỉnh trưởng hỏi Các muốn đi trục thăng với ông để ra hạm đội nhưng Các đã từ chối vì không muốn bỏ gia đình với vợ và hai con thơ còn nhỏ dại ở lại. Sau biến cố 75, ngay cả cán bộ tiếp quản cũng trọng dụng Các.

Sau khi vượt biên thành công, Các định cư ở Pennsylvania và vào làm việc cho một hãng thầu danh tiếng ở đó chuyên về design building vùng Pennsylvania và New York. Ngay cả sau khi về hưu, hãng thầu cũng yêu cầu Các tính toán cho các đồ án và làm việc tại nhà.

Trong những lần họp mặt Công Chánh, đặc biệt của Khoá 6, dấu ở tiểu bang tận miền

Đông xa xôi, không bao giờ vắng mặt Các. Tôi đã nhiều lần đi chơi chung với Các.

Khi được tin của Lê Công Minh mất ở Việt Nam vào tháng 02/2020, mặc dầu xa xôi, Các cũng bay về VN để tiễn đưa một người bạn thân, cũng là một đồng môn, đến nơi an nghỉ cuối cùng.

Không ngờ đó là chuyến đi định mệnh và là chuyến đi cuối cùng của Các để giã từ quê cha đất tổ. Vì sau chuyến đi đó, khi trở về Mỹ, Các lâm bệnh nặng và từ giã cõi đời sau hai tuần chiến đấu với tử thần.

Trong tang lễ của Các, có sự tham dự của chị Như Khuê, vợ của Trần Lâm Thạch đã mất, và Minh, con của Thạch, đại diện cho anh em Khoá 6, lên đọc bài điều văn, xin trích như sau:

Kính gửi anh Ngô Hoàng Gia, cháu Carolyn và tất cả thân quyến của bạn Các,

Chúng tôi rất bàng hoàng khi nhận được tin bạn Các vừa từ biệt chúng tôi. Con người rồi ai cũng phải ra đi, đó là định luật của tạo hóa. Bạn Các là người luôn hòa đồng với tất cả mọi người với một nụ cười luôn nở trên môi. Chúng tôi sẽ luôn ghi nhớ tình bạn cao đẹp và thân thiết của Bạn. Bạn cũng là một cánh tay đắc lực trong Ban Phụ Trách Lá Thư Ái Hữu Công Chánh.

Xin phép cho chúng tôi được san sẻ nỗi buồn này...

*Hôm nay Các đã xa rồi,
Một cơn bão tố cuộc đời nát tan
Kiếp nhân sinh lắm bể bàng
Bạn đi để lại bàng hoàng cho ta.*

Xin bạn giúp Lá Thư Ái Hữu Công Chánh vững bền, giúp chúng tôi an lành và sẽ gặp Bạn nơi Vĩnh Cửu.

Xin cầu nguyện cho hương hồn Bạn sớm được về cõi Vĩnh Hằng.

Xin vĩnh biệt Lê Trọng Thư, Lê Công Minh, Ngô Hoàng Các.

Toàn thể anh em Khoá 6 Kỹ Sư Công Chánh kính bái.

Nguyễn Quang Bé